



Big Time Gaming นำเสนอ: บุกออฟก็อดส์

ปลดปล่อยอำนาจแห่งเทพเจ้าอีgyptไปกับเกมบุกออฟก็อดส์!

สัมผัสกับพลังแห่งเทพเจ้าไปกับทุกการหมุน เพราะสัญลักษณ์โคลนนิ่งพิเศษจะถูกสุ่มเลือกจากไฟรอลล์ หลังจากสรุปเงินรางวัลของคุณแล้ว จับตาดูสัญลักษณ์โคลนนิ่งที่จะขยายออกจนเต็มวงล้อ ที่จะมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่ดังเทพเจ้า! สัมผัสกับอำนาจที่แท้จริงของเหล่าทวยเทพในช่วงฟรีสปิน เมื่อบุกออฟก็อดส์เปิดเผยสัญลักษณ์เทพเจ้าอันยิ่งใหญ่ โดยจะแปลงร่างเป็นสัญลักษณ์โคลนนิ่งตลอดทั้งรอบเกมฟรีสปิน การเปิดใช้งานซ้ำแต่ละครั้งจะนำพระญาณสอดส่องมาสู่คุณ ซึ่งจะมอบเทพเจ้าเพิ่มเติมเป็นสัญลักษณ์โคลนนิ่ง สูงสุดได้ถึงสี่สัญลักษณ์ ที่ช่วยให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับฟรีสปินอย่างไม่ขาดตอน พร้อมด้วยการรวมพลังของเทพเจ้าทั้งสี่ในการเล่นของคุณ! เปิดใช้งานการซื้อโบนัส™ เพื่อควบคุมพลังของเทพเจ้าและดำดิ่งสู่ใจกลางของความสนุกสะใจด้วยฟรีสปิน

โอบรับความตื่นเต้นอันศักดิ์สิทธิ์และให้เทพเจ้าอีgyptนำพาคุณไปสู่สมรภูมิในตำนานไปกับเกมบุกออฟก็อดส์!

สิ่งที่น่าสนใจ

- สัญลักษณ์โคลนนิ่งไฟรอลล์ในเกมหลัก
- ฟรีสปินที่มีรางวัลโคลนของเทพเจ้าสูงสุดถึง 4 ตัว
- โวลต์/สแคตเตอร์จะแทนที่สัญลักษณ์ทั้งหมด
- ซื้อโบนัส™ เพื่อซื้อฟรีสปิน

ข้อมูลทั่วไป

วงล้อ x แถว	5 x 3
วิธีการชนะ	243
เงินรางวัลสูงสุด	12,489x
ความเสี่ยง	สูงมาก
เดิมพันขั้นต่ำ	€/E/\$ 0.20
เดิมพันสูงสุด	€/E/\$ 20
คุณสมบัติ	3 (โคลนนิ่งสัญลักษณ์, ฟรีสปิน, ซื้อโบนัส™)
RTP	86.08% - 86.11%, 94.08% - 94.11% or 96.03% - 96.06%

คุณสมบัติในเกม



โคลนนิ่งสัญลักษณ์

ในทุกการหมุน จับตามดูสัญลักษณ์โคลนนิ่งพิเศษที่จะถูกสุ่มเลือกจากไฟ 9, 10, J, Q, K, และ A เมื่อสรุปผลเงินรางวัลของคุณแล้ว สัญลักษณ์โคลนนิ่งจะขยายออกครอบคลุมทุกตำแหน่งบนวงล้อที่สัญลักษณ์นั้นปรากฏ สัญลักษณ์เหล่านี้จะจ่ายเงินจากซ้ายไปขวา และความสามารถของไวลด์จะยังคงอยู่ซึ่งจะแทนที่สัญลักษณ์เหมือนเดิมตามปกติ

ฟรีสปิน

เมื่อไวลด์ปรากฏ 3, 4, หรือ 5 ตัวบนวงล้อใดๆ ผู้เล่นจะได้รับฟรีสปิน 15, 20, หรือ 25 ครั้งตามลำดับ เมื่อฟรีสปินเริ่มต้นขึ้น บัญชีออกพ็อดส์จะเผยสัญลักษณ์เทพเจ้าอันทรงพลังออกมา ซึ่งจะเปลี่ยนไวลด์ให้เป็นสัญลักษณ์โคลนนิ่งตลอดทั้งรอบเกมฟรีสปิน

แต่ละครั้งที่มีไวลด์ 3, 4, หรือ 5 ตัวปรากฏอีกรอบ จะเป็นการเปิดใช้งานฟรีสปินซ้ำ ซึ่งจะมอบการหมุนอีก 15, 20, หรือ 25 ครั้งให้กับคุณอีกรอบ สัมผัสกับพระญาณสอดส่องเมื่อทุก ๆ การเปิดใช้งานซ้ำจะมีเทพเจ้าเพิ่มเติมออกมาในรูปแบบของสัญลักษณ์โคลนนิ่ง รวมสูงสุดถึง 4 ตัว หลังจากการเปิดใช้งานซ้ำครั้งที่ 4 คุณจะสามารรถเพลินเพลินไปกับฟรีสปินเพิ่มเติมได้ไม่จำกัด

ซื้อโบนัส™

กดที่ไอคอนซื้อโบนัส™เพื่อซื้อฟรีสปิน 15 ครั้งด้วยราคา 75 เท่าของเงินเดิมพัน และคุณอาจได้รับฟรีสปินพิเศษอีก 5 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ด่าดึงสุดความสุขสุดมันส์อันศักดิ์สิทธิ์แล้วให้เทพเจ้าอวยพรแก่คุณ!

รหัสเกมและ RTP

เดสก์ท็อป + มือถือ

คำอธิบาย	ประเภทเกม OSS	รหัส OSS	RTP
ตัวเลือก 86% พร้อมการซื้อโบนัส™	bookofgods	bookofgodsv18600	86.08% - 86.11%
ตัวเลือก 94% พร้อมการซื้อโบนัส™	bookofgods	bookofgodsv19400	94.08% - 94.11%
ตัวเลือก 96% พร้อมการซื้อโบนัส™	bookofgods	bookofgodsv10000	96.03% - 96.06%

เกี่ยวกับ Big Time Gaming

ต้องมีการใช้ BTG ในสื่อการตลาดและการสื่อสารแบบข้อความทั้งหมดควบคู่ไปกับเกมบัญชีออกพ็อดส์และการซื้อโบนัส™ เกมนี้ตอบสนองต่อการตั้งค่าความสูงและความกว้างใด แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้จัดวางเกมเวอร์ชันเดสก์ท็อปในหน้าต่างที่อัตราส่วน 16:9

ดาวน์โหลดแพ็คเกจโปรโมชันตัวเต็ม: [ที่นี่](#)